

Nội dung bài viết

1. [Top 5 cách mở bài: Ôi! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn lớp 12](#)
 1. [Cách mở bài: Ôi! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn - Số 1](#)
 2. [Cách mở bài: Ôi! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn - Số 2](#)
 3. [Cách mở bài: Ôi! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn - Số 3](#)
 4. [Cách mở bài: Ôi! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn - Số 4](#)
 5. [Cách mở bài: Ôi! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn - Số 5](#)

Top 5 cách mở bài: Ôi! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn lớp 12

Cách mở bài: Ôi! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn - Số 1

Tố Hữu ta không chỉ biết đến là một nhà thơ trữ tình chính trị xuất sắc, luôn bám sát từng sự kiện lịch sử mà ta còn biết đến ông với những vần thơ đầy chiêm nghiệm, suy tư về cuộc đời. Và một trong những câu thơ ấy chính là: “*Ôi! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn*”. Câu hỏi đặt ra đầy ý nghĩa và đáng suy ngẫm trong xã hội hiện đại.

Cách mở bài: Ôi! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn - Số 2

“*Ôi! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn*”. Có bao giờ bạn tự hỏi lòng mình thế nào là sống đẹp? Vì sao phải sống đẹp? Hẳn một lần trong đời ai cũng nghĩ đến và cố **công** sống sao cho xứng đáng với những tháng ngày mình được sinh ra.

Cách mở bài: Ôi! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn - Số 3

“*Phải sống như thế nào?*” là một câu hỏi tự đặt ra, luôn luôn trăn trở với nhiều người trong cuộc sống hằng ngày. Đó là một câu hỏi mà nhiều người trong **chúng** ta từng phấn đấu thể hiện không mệt mỏi. Thi sĩ Tố Hữu đã từng viết: “*Ôi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn?*” Có thể nói đó là một câu thơ hay, một ý thơ đẹp, nhiều gợi mở, từng trở thành hành trang tâm hồn của bao bạn trẻ ngày nay.

Cách mở bài: Ôi! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn - Số 4

Cuộc sống vẫn luôn đặt ra cho **chúng** ta rất nhiều câu hỏi khiến **chúng** ta phải băn khoăn, trăn trở để đi tìm câu trả lời. Sống thế nào cho đúng, sống thế nào cho không mất lòng người khác... Có quá nhiều thứ mà **chúng** ta cần phải lần lượt đi tìm đáp án, cũng như để hoàn thiện bản thân mình từng ngày. Tố Hữu từng băn khoăn với câu hỏi “*Ôi! sống đẹp là thế nào, hỡi bạn?*”. Một câu hỏi khiến nhiều người không thể trả lời ngay lập tức được, một câu hỏi có khi phải mất rất nhiều thời gian để tìm ra đáp án.

Cách mở bài: Ôi! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn - Số 5

Tùy vào suy nghĩ của từng người mà “sống đẹp” được cảm nhận theo nhiều cách khác nhau, nhưng dù thế nào thì nó cũng mang một ý nghĩa tốt đẹp. Sống đẹp là sống có mục đích, sống có tình cảm, có lí tưởng, sống vì mọi người,...Sống đẹp là mang lại niềm vui cho người khác mà không phải vì một lợi ích cá nhân nào, cũng không phải để mọi người chú ý khen ngợi. Sống như thế chỉ với một mục đích sống tốt đẹp, giúp ích cho đời mang lại niềm vui cho mọi người. Trong kho tàng ca dao – tục ngữ, cha ông ta từng thiết tha sống đẹp. Đến thời đại chúng ta, Tố Hữu cũng tha thiết kêu gọi bằng câu thơ “*Ôi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn?*”.